
 

 

 
Q&A : OPP Day Q2/2565 
วนัที ่23 สิงหาคม 2565 

 
1. Upcoming Contracts คร่ึงปีหลัง บริษัทฯ มีงานรอเข้าประมูล 1,115 ล้านบาท แต่วางเป้าหมายไว้ 2,000 
ล้านบาท มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะมาจากงานอะไรได้บ้าง 
ตอบ 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงวา่ รายไดจ้ากงานรอเขา้ประมูล 1,115 ลา้นบาท จะเป็นตวัเลขท่ีเห็น ณ วนัน้ี โดย 
เห็น ณ วนัน้ีหมายถึง บริษทัฯ มีการยื่นประมูลงานโครงการเป็นท่ีเรียบร้อย หรือโครงการท่ีก าลงัท าประชา
พิจารณ์  โดยบริษทัฯ จะไดรั้บงานหรือไม่นั้น ถือเป็นเร่ืองของอนาคต แต่ ณ ปัจจุบนั การเขา้เสนองานใน
โครงการเหล่าน้ี จะเป็นโครงการท่ีบริษทัฯ  มีโอกาสสูงและในบางโครงการบริษทัฯ ไดมี้การยื่นเขา้เสนอ
งานไปแล้ว บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายท่ีประมาณกว่า 800 ล้านบาท  อีกทั้งบริษทัฯ มีงานท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย ท่ีบริษทัฯ ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือบริษทัฯ สามารถท่ีจะด าเนินงานได้  ไม่ว่าจะเป็นการต่อ
ยอดจากเร่ืองของ CCTV แต่เน่ืองดว้ยเร่ืองของกรอบงบประมาณต่างๆ หรือวา่ความตอ้งการของลูกคา้ยงัไม่
ชดัเจน ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดน้ ายอดรับรู้รายไดเ้ขา้มาอยูใ่นส่วนน้ี  

บริษทัฯ คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาเขา้มาใหม่ไดร้วมถึง 2,000 ลา้นบาท บริษทัฯ มีความมัน่ใจ 
เพราะวา่ในส่วนของขอ้เสนอ (Proposal) งานท่ีจะออกมาบริษทัฯ  มีโอกาสไดศึ้กษาขอ้มูลมาอยา่งถ่ีถว้นและ
มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูบ่า้ง  ปัจจุบนัมีโอกาสค่อนขา้งสูง ดว้ยความเช่ียวชาญท่ีบริษทัฯ มี และมีอีกหลาย
ปัจจยัเขา้มาหน่ึงในนั้นท่ีส าคญัคือ ธุรกิจ Tele of Everything  บริษทัฯ ไดมี้การให้ความส าคญั ในส่วนน้ี 
และส่วนท่ีสองคือ ธุรกิจ CCTV  Analytics เพื่อดูแลดา้นความปลอดภยัอยา่งครบวงจร ซ่ึงดา้นน้ีก็จะเป็น
ส่วนท่ีเราให้ความส าคญั ธุรกิจ Drone & Anti Drone บริษทัฯ มีการไป อบรมให้ความรู้หรือน าเสนอบริการ
ใหก้บัลูกคา้ โครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณา อีกทั้งมีการน าเสนอเร่ืองในบอร์ดต่างๆ  เพราะฉะนั้น
งานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะมีพฒันาการรายไดท่ี้เติบโตสูงข้ึนและ บริษทัฯ  เช่ือวา่เป้าหมาย 2,000 ลา้นบาท 
บริษทัฯ สามารถท าตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
2. ณ ปัจจุบัน ETIX Bangkok #1 มีลูกค้าท าสัญญาล่วงหน้าจนเต็ม 4DAY แล้วหรือยัง และมีแผนจะลงทุน
แห่งที ่2 อย่างไร จะใหญ่ระดับ Hyperscale ได้ไหม 
ตอบ  

ปัจจุบนัการให้บริการใน  ETIX Bangkok #1 แบ่งทั้งหมด 4 Phase เรียกวา่ Day 1, Day 2, Day 3,  
Day 4 โดยในส่วนของ Day 2 บริษทัฯ มีการลงทุนและมีลูกคา้เซ็นสัญญาใชบ้ริการประมาณ 66% ของพื้นท่ี 
ปริมาณไฟท่ีใชจ้ริงใน Day 2 อาจจะเกิน 60% แผนต่อมาของ Day 2 คือ การน าไฟท่ียงัเหลืออยูไ่ปจ าหน่าย



 

 

กบัลูกคา้รายอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแผนการขยายความตอ้งการของลูกคา้รายแรกของ Day 2 ซ่ึงเม่ือมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
เตม็พื้นท่ีแลว้ บริษทัฯ ก็จะมีแผนในการขยาย Day3 และ Day4 ต่อไป   

ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและโฟกสัอยูท่ี่ Hyperscale โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญัอยูท่ี่ 
Hyperscale  ดว้ยปัจจยัดงัน้ี 

1. เพราะลูกคา้ Hyperscale เม่ือเขา้มาใชบ้ริการจะมีระยะเวลาเขา้ใชง้านค่อนขา้งยาว เม่ือลูกคา้อยู่
ยาว ลูกคา้ก็จะมีแผนท่ีจะขยาย พื้นท่ีการใชบ้ริการ โดยธุรกิจของ Hyperscale ไม่ใช่แค่เพิ่งเร่ิมท า แต่ลว้นมี
ความส าเร็จอยูท่ ัว่โลก รวมไปถึงเร่ิมมีความส าเร็จหรือมีความส าเร็จอยูแ่ลว้ ซ่ึงในประเทศไทยเช่นกนั ลูกคา้ 
Hyperscale เลยเลือกท่ีจะมาตั้งในพื้นท่ีของ ETIX Bangkok #1   

2. เงินลงทุนของบริษทักลุ่ม Hyperscale ค่อนขา้งมหาศาล และลูกคา้กลุ่มน้ีมีความตอ้งการบริการท่ี
มีเสถียรภาพ แลว้ลูกคา้กลุ่มน้ี ตอ้งการคนท่ีท าให้ไดจ้ริงๆ ซ่ึงบริษทัฯ มองว่าตรงกบัวิสัยทศัน์ ของ ETIX 
Bangkok #1 บริษทัจึงโฟกสัในลูกคา้ท่ีเป็น Hyperscale  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีลูกคา้เดิมท่ีอยูใ่น ธุรกิจ Data Service และมีลูกคา้เดิมท่ีอยูใ่น Data Center แห่งท่ี 1 
ลูกคา้เหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีบริษทัฯ สามารถจะต่อยอดและชักชวนให้มาเพิ่มหรือมาขยายบริการใน  
ETIX Bangkok #1 ไดเ้ช่นกนั ส าหรับ Data Center ETIX Bangkok #2 บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนไว ้เหตุผลก็
คือ Data Center แห่งแรก ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีจ  ากดั  บริษทัฯ มีปริมาณไฟท่ีเราสามารถขยายไดสู้งสุด คือ 4.2 เม
กะวตัต ์จากเดิมท่ีบริษทัฯ วางแผนไว ้2.4 เมกะวตัต ์เพราะฉะนั้นเป้าหมายตอ้งไปเต็มท่ี 4.2 เมกะวตัต ์ซ่ึงถา้
บริษทัฯ มีลูกคา้ระดบั Hyperscale  ท่ี 4.2 เมกะวตัต์ข้ึนไปหรือมากกว่า ส่วนท่ีเราเหลืออยู่บริษทัฯ ก็ไม่
สามารถใหบ้ริการได ้จะเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การเขา้ไปศึกษาพื้นท่ีท่ีคิดวา่เป็น
ศกัยภาพ สามารถท่ีจะขยายก าลงัไฟถึง 15-20 เมกะวตัต์ เพื่อรองรับลูกคา้กลุ่ม Hyperscale ซ่ึงปัจจุบนั   
บริษทัฯ มีพื้นท่ีศกัยภาพ โดยบริษทัฯ ไดมี้การเขา้ไปพูดคุยกบัลูกคา้และมีการหารือในเชิงการคา้  แต่อยา่งไร
ก็ตามความส าคญัของเร่ืองน้ีคือเร่ืองของลูกคา้ บริษทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาวา่จะมีลูกคา้กลุ่มไหนหรือวา่
ลูกคา้รายไหนท่ีสนใจระดบั Hyperscale ท่ีมีความตอ้งการใชง้านสิบเมกะวตัตข้ึ์นไป ส่วนน้ีอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินงานให้เป็นไปแผน  แต่ตอ้งกล่าวว่าในมุมของ ITEL เองแลว้รวมไปถึง ETIX Bangkok #1 เอง            
บริษทัฯ มุ่งมัน่และเช่ือวา่ตลาด Hyperscale ในประเทศไทยเพิ่งเร่ิมตน้ เพราะฉะนั้นยงัมีการเขา้ใกลง้านใน
ส่วนน้ีอยู่ค่อนขา้งมาก อีกทั้งบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะลงทุนแลว้ก็ขยายดาตา้ เซ็นเตอร์แห่งท่ี 2 ค่อนขา้งแน่นอน 
ทั้งน้ีเร่ืองของลูกคา้ท่ีจะเขา้จะเป็นการบริหารในเร่ืองของความเส่ียงของบริษทัฯ ต่อไป 
 
3. หาก D/E ปลายปีมีการลดลงได้ตามแผนที่วางไว้ เราจะกลับมาจ่ายปันผลตามนโยบายในปีถัดไปได้
หรือไม่ 
ตอบ   

บริษทัฯ มีการมองเป้าหมายในการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ITEL เองเป็น Growth stock เพราะฉะนั้นใน
การขยายรายไดข้องบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 2-3 ส่วน คือ 1.การใช ้Service Cash Flow ท่ีบริษทัฯ มีหรือการ



 

 

ใชเ้งินท่ีบริษทัฯ ระดมทุนมาจากภายนอก  แลว้น าไปขยายใหเ้กิดการเติบโตหลายเท่าให้กบับริษทัฯ  ส าหรับ
เงินปันผลบริษทัฯ ขอช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดมี้การคุยกนัในระดบับอร์ดและมีความตั้งใจท่ีจะพิจารณาในเร่ือง
เงินปันผล แต่ในส่วนน้ีตอ้งดูในส่วนนโยบาย เพื่อท าการวางแผนให้เหมาะสม ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัขยาย
บริษทัฯ อยูเ่ช่นกนั  เพราะฉะนั้นในส่วนน้ีอาจจะใหน้กัลงทุนลองติดตามเม่ือบริษทัฯ มีโอกาสบริษทัฯ จะมา
อพัเดทอีกคร้ัง แต่ตอ้งช้ีแจงวา่การจ่ายเงินปันผลยงัอยูใ่นแผนของบริษทัฯ บริษทัฯ เช่ือวา่การจ่ายเงินปันผล
เป็นปัจจยัท่ีน่าจะเขา้มามีบทบาทส าคญัในอนาคตเช่นกนั 
 
4. ปีนีม้ีโอกาสทีจ่ะเห็นการ M&A ได้ไหม 
ตอบ  

บริษทัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ดูอยู ่ณ ปัจจุบนั มีหลายบริษทัท่ี บริษทัฯ สนใจ โดยบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาวา่บริษทัเหล่านั้น  ถา้บริษทัฯ เขา้ไปตอนน้ีถือวา่เป็นการเขา้ไปเร็วเกินหรือไหม เพราะถา้เขา้ไปเร็ว
เกินไปอาจจะถูกแต่ไม่แน่ใจเร่ืองศกัยภาพ ในอนาคต  บริษทันั้นจะเขา้ไปควบรวมกิจการอาจจะไดง้านเป็น
พกัๆ เป็นงานโครงการแลว้ก็จบไป โดยบริษทัฯ ไดมี้การมองหาโอกาสต่อไป และตั้งใจวา่จะขยายไปเร่ือยๆ 
ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะเขา้ไป M&A คาดวา่ช่วงคร่ึงปีหลงัอาจจะยงัไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีการควบรวมกิจการมี General Mandate ท่ีเราไดม้ติประชุมผูถื้อหุ้นมา อนัน้ีก็สามารถท าไดทุ้กเม่ือ เม่ือ
โอกาสมนัใช่แลว้ก็บริษทัต่างๆ ใช่ เราก็สามารถ ด าเนินงานในส่วนนั้นได ้ แต่วา่ภาพใหญ่ในช่วงปัจจุบนั
บริษทัฯ ตอ้งดูทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจดูวา่บริษทัฯ ดงักล่าวท่ีเป็นเป้าหมายท่ีสามารถปรับตวัหรือสามารถท่ี
จะแยกออกจากกนัได ้ในมุมของการเปล่ียนผา่นดิจิทลั ทรานส์ฟอร์เมชนั (Digital Transformation) หรือว่า
การเปล่ียนผ่านในเร่ืองของสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจได้หรือไม่ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
บริษทัฯ พยายามหาโอกาสต่อไป 
 
5. ทศิทางผลงานในไตรมาส 3/2565 มีโอกาสดีกว่าช่วงเดียวกบัในปีก่อนหรือไม่ หลงัฐานธุรกจิขยายตัว 
ตอบ  

ภาพรวมทิศทางผลงานในไตรมาส 3/2565  ถา้มองภาพใหญ่ทั้งปีบริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจท่ีเราวางไวท้ั้ง
ปีจะสามารถท่ีจะมีการเติบโตได้  แต่ว่าจะมีงานบา้งงานท่ีจะมีการล่าช้า กว่าท่ีบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะให้เข้า
ในช่วงไตรมาส 2 ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานอยูร่ะหวา่งการท าแผนแต่บริษทัฯ  เช่ือวา่ดว้ยภาพรวมของธุรกิจ 
หรือวา่งานต่างๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะ น าในส่ิงท่ีเราสัญญได ้  

ทั้งน้ี ในเร่ืองของการขา้มในเร่ืองของช่วงเวลาต่างๆ งานท่ีเขา้มาชา้จะมีการชดเชยอยา่งไรบริษทัฯ 
ขอพิจารณาในรายละเอียดอีกคร้ัง  บริษทัฯ ยงัเช่ือว่าในไตรมาส 3 มีความส าคญัต่อการเติบโตดว้ยเช่นกนั 
โดยในไตรมาส 3 ปีท่ีแลว้บริษทัฯ มีรายไดอ้ยูท่ี่ 530 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 64 ลา้นบาท 

 
 



 

 

 5.1  เป้าหมายรายได้ 3,200 ล้านบาท ยงัมองเป็นตามเดิมหรือไม่ 
ตอบ 

เป้าหมายรายได ้ในปี 2565 ยงัมองเป้ารายไดอ้ยูท่ี่ 3,200 ลบ. 
 
6. Data center occupancy rate is reaching its full capacity, would the company consider to increase 
capacity? If yes, when do you expect to start investing? 
ตอบ 

 บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการไปแลว้ 95% อีกทั้งบริษทัฯ มี Data Center แห่งท่ี 2 ท่ีเขา้ลงทุนไปแลว้
โดยมีการถือหุ้นอยู ่33% เป็นลงทุนใน Data Center ท่ีมีขนาด 4.2 เมกะวตัต ์ ทั้งหมด 4 เฟส โดย 2 เฟสแรก
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย และใหบ้ริการแลว้  มี Capacity ท่ีเกือบเต็ม ในขณะท่ีเฟส 3 และเฟส 4 
บริษทัฯ ก าลงัหามองลูกคา้  

บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยาย ETIX Bangkok# 2  ซ่ึงบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะท าระดบั Hyperscale เป็นหลกั 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าลูกคา้จะตอบรับในส่วนน้ีหรือไหมแต่ถ้าลูกคา้ตอบรับบริษทัฯ จะมีการลงทุนเพิ่ม ทั้งน้ี
บริษทัฯ ยงัโฟกสัในเร่ืองของ Day 3 Day 4 อยูใ่นปัจจุบนัจะเขา้มาเติมเตม็ Data Center ETIX Bangkok #1  

 
7. What is the timeline for Course Online and USO-TOT bidding? What is causing the delay? 
ตอบ  

ส าหรับคอร์สออนไลน์บริษทัฯมีการยื่นประมูลไปแลว้  มีการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนค่อนขา้งหลากหลาย 
มีผูใ้ห้ความสนใจในการเข้ามาประมูล ทั้ งน้ีบริษัทฯ เช่ือว่าศักยภาพหรือส่ิงท่ีบริษัทฯ น าเสนอไปมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งรอผลในส่วนน้ี   

ในเร่ืองของ USO TOT ประมาณหลงัส้ินเดือนสิงหาคมจะมีความคืบหน้า ส าหรับ TOT มีการ
ประชาพิจารณ์อยูว่นัท่ี 19-30 สิงหาคมน้ี ถา้ไม่มีอะไรผดิพลาด จะสามารถท่ีจะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการประมูล   

ส าหรับคอร์สออนไลน์ ปัจจุบนัมีการประมูลล่าชา้และอาจมีการลงนามล่าชา้ อาจจะมีการลดในเชิง
ของ รายไดต่้างๆ ท่ีบริษทัฯ วางแผนไว ้ซ่ึงจะมีการท ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอีกคร้ัง 

 
7.1 Will ITEL still close Wisesight M&A in 3Q22? 
ตอบ  

ส าหรับ Wisesight เป็นหน่ึงใน M&A  ท่ีบริษทัฯ ด าเนินการไปถึงเร่ืองการช าระเงินต่าง ๆ โดยมี
การด าเนินการไปบางส่วนแลว้ แต่การท า Share Swap บริษทัฯ ยงัอยู่ระหวา่งในเร่ืองของการศึกษาให้
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงส่วนน้ีตอ้งรอเร่ือง ใหบ้อร์ดของ Wisesight อีกคร้ัง 

 



 

 

7.2 Is ITEL still 100% confident in 320 million Baht net profit target for FY22? How will this be 
achieved? (Only 41% achieved in 6M22) 
ตอบ  

เราอาจไม่สามารถพูดไดใ้นเชิงของก าไรสุทธิ แต่บริษทัฯ เองเช่ือวา่ในการด าเนินงานต่างๆ บริษทั
เรามีการเติบโต ในเร่ืองของการไดรั้บงานต่างๆ เขา้มาและเซ็นสัญญาเพิ่ม  อยากให้นกัลงทุนลองจบัตาดูใน
ส่วนน้ีและติดตามผลประกอบการในแต่ละไตรมาสจะออกมาเป็นอยา่งไร 
 
8.  เป้าหมายรายได้ 3,200 ลบ. ยังคงเป้าเดิมอยู่ไหมครับ มั่นใจว่าสามารถท าได้กี่ % จะสามารถติดตามการ
เซ็นสัญญางานต่างๆ ของทาง  ITEL ได้ทางไหนบ้างไหมครับ เน่ืองจากไม่เห็นมีประกาศอัพเดตข่าวได้งาน
ในเวบ็ SET  
ตอบ 

เป้าหมายรายได ้ในปี 2565 ยงัมองเป้ารายไดอ้ยูท่ี่ 3,200 ลบ. สามารถท าได ้100 % ส าหรับข่าว
ไดรั้บงานและลงนามในสัญญาโครงการอยูใ่นช่วงรอผลพิจารณา ถา้โครงการยื่นเสร็จเรียบร้อยและบริษทัฯ 
ไดรั้บเงิน จะแจง้นกัลงทุนอีกคร้ัง 

 
8.1 ท าไมบริษัทคิดก าไรจาก Blue Solution 51% ตามที่บริษัทถือ แต่รวมรายได้เข้ามา 100% ของที่ Blue 
Solution ท าได้ 
ตอบ  

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปถือหุ้นใน Blue Solution และในไตรมาส 2 Blue Solution มีรายไดอ้ยูท่ี่ 101 ลา้น
บาท และมีก าไรอยูท่ี่ 12.20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ ามาอยูใ่นรายไดข้องบริษทัฯ ท่ี 100 % ในขณะท่ีก าไร
บริษทัฯ น ามาแค่ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ 51 % จากยอดก าไรอยู่ท่ี 12.20 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการท าบญัชี 

 
8.2 Blue solution จะเข้าไอพโีอได้ ประมาณ กนัยายน 2566 ใช่ไหม 
ตอบ 

 บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ถา้มีความคืบหนา้ท่ีชดัเจนจะแจง้นกัลงทุนอีกคร้ัง 
     
9. ค่าไฟทีป่รับขึน้ตลอด กระทบธุรกจิ Data center อย่างไรและบริหารจัดการอย่างไร  
ตอบ  

บริษทัฯไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งประมาณนึง แต่ไม่ไดเ้ป็นนัยยะส าคญัมาก มากในธุรกิจ Data 
Center  เพราะบริษทัฯ มีการลงทุนในเร่ืองของตวัอุปกรณ์ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ซ่ึงบริษทัฯ มี
แผนการพฒันาระบบการบริหารท่ีค่อนขา้งชดัเจน และมีแผนท่ีจะติดตั้ง Solar Roof 



 

 

 
10.  ทิศทางผลงานคร่ึงหลังปี 65 มีโอกาสดีกว่าคร่ึงแรกหรือไม่ หลังมีงานรอประมูลมากขึน้ Backlog รวม
ปัจจุบันอยู่ทีเ่ท่าใด และรับรู้ช่วงทีเ่หลือเท่าใด 
ตอบ  

ผลงานคร่ึงหลงัปี 2565  จะมีการเติบโตจากโครงการทั้งเอกชนและรัฐ ซ่ึงน่าจะสามารถรับรู้ได้
ในช่วงท่ีเหลือ รวมทั้งมีโอกาสไดรั้บโครงการใหม่เขา้มาเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนภาพรวมธุรกิจให้เติบโตได้
ตามแผนท่ีวางไว ้ ปัจจุบนั Backlog ในไตรมาสท่ี 2/2565 อยูท่ี่ราว 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะรับรู้ในช่วงคร่ึงหลงั
ของปี 2565 ประมาณ 1,270 ลา้นบาท ปี 2566 ประมาณ 934 ลา้นบาท ปี 2567 ประมาณ 499 ลา้นบาท และ
ตั้งแต่ปี 2568 ประมาณ 350 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


